



คุณพ่อเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

สนทนายวันอาทิตย์

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

+++ก่อนอื่น พ่อขอเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอำนวยการให้ปีนี้ เราสามารถจัดงานเทศกาลเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ และฉลองวัดปีที่ 65 ได้ดังที่พวกเราตั้งใจ อีกทั้งงานฉลองก็ผ่านไปอย่างลุล่วง ราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใด ๆ ทั้งช่วงเตรียมจิตใจสามวัน (ตรีวาร) วันเตรียมสมโภช และมิสซาสมโภชวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา

+++ถือเป็นการร่วมจิตร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันอย่างแท้จริง ทั้งสภาภิบาล ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ คณะนักขับร้อง เด็กช่วยมิสซา หน่วยแพทย์พยาบาล, นักศึกษาจิตอาสาจากโรงพยาบาล และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เจ้าหน้าที่พนักงานของวัดและโรงเรียน พ่อเห็นทุก ๆ คนต่างทำงานกันอย่างแข็งขัน คงเหนื่อย แต่เป็นความเหนื่อยที่มาพร้อมกับความสุขใจ เพราะได้ทำสิ่งที่พ่อทำได้ถวายแด่พระ และเพื่อเทิดเกียรติท่านนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของเรา

+++ที่จะไม่ลืมขอบคุณ ก็คือ พี่น้องสัตบุรุษทุก ๆ ท่าน ที่ต่างให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะฉลองวัดปีไหน ๆ หรือมีงานอะไร สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ร่วมน้ำใจเสมอ และด้วยสถานการณ์โควิด ที่ทำให้วัดเซนต์หลุยส์มีการถ่ายทอดมิสซาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ทำให้คำว่า “สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์” มีความหมายรวมไปถึงพี่น้องสัตบุรุษจากทุก ๆ ที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ต่างก็มีส่วนร่วมกับการฉลองวัดปีนี้ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ

+++แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะค่อย ๆ เบาลงบ้าง พี่น้องกลับมาร่วมมิสซาที่วัดกันมากขึ้น ทางวัดก็จะมีถ่ายทอดมิสซาผ่านทางเพจของวัด ทูกรอบมิสซายกเว้นก็แต่มิสซาขอบ 17.30 ของวันอาทิตย์ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ช่วยกำกับดูแลเรื่องการถ่ายทอดได้พัก)

+++คำสอนวันอาทิตย์สำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น มากล้นด้วยเนื้อหา และความสนใจของผู้เรียน นับเป็นโอกาสดีที่มีผู้สอน หลากหลาย คุณพ่อสักรินทร์ ศิริบรรเทิง ได้สอนต่อเนื่องมาเกือบ 2 เดือน คุณพ่อเอกชัย โสรัจจิก ก็ได้มาสอนเนื้อหาพิเศษอีก 2 อาทิตย์ และวันอาทิตย์นี้ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ก็จะมาแบ่งปันเรื่องราว ดี ๆ กับผู้เรียนคำสอน ก่อนที่สัปดาห์หน้าคุณพ่อธานีจ สตะวีระวงส์ จะมารับช่วงต่อครับ

+++วันที่ 8 กันยายน เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันฉลองแม่พระบังเกิด สำหรับพี่น้องพลมารีย์ ก็จะถือโอกาสจัดงานฉลองเปเรซีเดียม ขอร่วมแสดงความยินดี และขอชื่นชมในความ เสมอต้นเสมอปลายของชีวิตและภารกิจของคณะพลมารีย์ โดยเฉพาะการจัดประชุม และความเพียร พยายามในการทำงานรับใช้ด้วยจิตตารมณ์ของแม่พระ

+++กลุ่มวิถีชุมชนวัด (บีอีซี) ก็เช่นกันครับ หลังจากว่างเว้นการประชุมพบปะกันมา ยาวนาน ตอนนี้อย่างน้อย ๆ กลับคืนสู่บรรยากาศที่เราเคยมี เป็นความสุขใจ อบอุ่นใจเช่นกัน กับชีวิตที่มี พระวาจาเป็นแสงสว่างนำทาง และนำพาให้เราใกล้ชิดผูกพันกัน

+++เป็นบรรยากาศและภาพที่น่ารัก น่าประทับใจ ที่วัดของเรามีเด็ก ๆ มาร่วมมิสซา คือมากับคุณพ่อคุณแม่ มากันทั้งครอบครัว เด็ก ๆ บางคน ได้มาช่วยมิสซา อยู่ใกล้ชิดพระแท่น ได้ ทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความเหมาะสมของวัย คุณพ่อคุณแม่เห็น ก็ชื่นใจ ทางวัดได้เตรียมขนม ไว้มอบให้กับเด็ก ๆ หลังมิสซาวันอาทิตย์ ทั้งหมดก็เพื่อแบ่งปันความสุขความยินดีให้กัน พี่น้องท่านใด ปรารถนาจะสนับสนุนกิจกรรมนี้ ด้วยการสทบทบเรื่องขนม ทางวัดยินดียิ่งครับ

+++แต่ละเดือน บรรดาคุณพ่อก็จะมีช่วงเวลาพิเศษ คือการเข้าเฝ้าพบปะพูดคุย คือจะไปพบปะกันที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ถวายมิสซาด้วยกัน ภาวนาด้วยกัน รับฟังการอบรม-แบ่งปัน เรื่องราวดี ๆ เพื่อนำกลับมาใช้ในการทำหน้าที่ผู้อภิบาลพี่น้องสัตบุรุษ วันที่ 7-8 กันยายน นี้ ก็จะเป็น ช่วงเวลาดังกล่าวครับ แต่วัดของเราก็ก็น่าจะมีมิสซาเช้า 06.00 น. ของวันธรรมดา จันทร์-เสาร์ ตามปกติ นะครับ ขอพี่น้องสวดภาวนาเพื่อการเข้าเฝ้าพบปะของบรรดาคุณพ่อด้วยนะครับ

+++สุดท้าย สำหรับสภานาอาทิตย์ละหน สัปดาห์นี้ พ่อขอนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของเรา ได้ปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกท่าน ขอพี่น้องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส ใกล้ชิดพระ และเปี่ยมล้นด้วยสันติสุขกันทั่วหน้านะครับ

ขอพระประทานพรแต่พี่น้องที่รักทุกท่านครับ

พ่ออนุสรณ์ สาทรบุรี